

สรุปการเข้าร่วมประชุมประจำปี ๒๕๖๑

เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา Our Country Our Future"

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา Our Country Our Future” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มีเป้าหมายให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” นำพาประเทศไทยสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังวิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ให้กับภาคีการพัฒนา รวมถึงระดมความเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนแม่บท เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ คน โดยเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมประจำปี ๒๕๖๑ โดยกล่าวว่าตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมา จะทำให้ทุกรัฐบาลสามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้มีการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยเร็วที่สุด ไม่ต้องรอถึง ๒๐ ปี ต้องสร้างความเท่าเทียมเกิดขึ้นให้ได้ รวมถึงรัฐบาลได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้มีความต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน ยั่งยืน ประเทศไทยมีสถานะการเงินที่มั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานมีความต่อเนื่อง และทุกหน่วยงาน ถือเป็นตัวแทนให้ยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าต่อไปได้ โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ให้ตรงกัน เพื่อให้ทุกคนมองเห็นอนาคตและเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไปสู่วันข้างหน้า ซึ่งถือเป็นก้าวแรกให้ประเทศเดินไปอย่างมั่นคง และเพื่อให้รัฐบาลทุกรัฐบาลทำงานประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและไม่ผิดหลักการ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการทำให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุด และให้เกิดความเท่าเทียม มีการบูรณาการงบประมาณต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ ตามศักยภาพที่ได้วางไว้ และขอยืนยันว่า

สถานะทางการเงินของประเทศไทยมีความมั่นคงในอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค เพราะรัฐบาลไม่ได้ก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติม และยังมีการร่วมทุนกับเอกชน ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่มีหนี้สาธารณะในขณะนี้ ไม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหาย โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อยู่ที่ร้อยละ ๔๒ และประมาณการว่าในปี ๒๕๗๑ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ที่ร้อยละ ๔๖ ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๖๐ รวมทั้งรัฐบาลกำลังดำเนินการให้ดีขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีเงินกองทุนสำรองของประเทศอยู่ถึง ๓.๕ เท่าของหนี้ระยะสั้น ทั้งนี้รัฐบาลยังได้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และสัญญาขายฝากที่ดิน ที่สามารถเรียกคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนได้ ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลใดแก้ไขปัญหานี้ได้

สิ่งที่ย้ำเสมอคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ที่ต้องก้าวไปด้วยกัน ซึ่งรัฐบาลนี้มีนโยบาย Thailand 1 และ Thailand 4.0 โดยนำศักยภาพที่มีอยู่มาเป็นตัวกำหนด ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแบบประชารัฐและไม่สร้างความขัดแย้ง และการมีเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็ต้องได้ความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะมีมาตรการคุ้มครองพยาน และจากสถิติที่ผ่านมาถือว่ารัฐบาลชุดนี้คลี่คลายปัญหาได้ดีขึ้น มีการจับกุมผู้กระทำผิดได้มากขึ้น

สำหรับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ๑) ด้านความมั่นคง เน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางเกษตร ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งนี้ ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ที่สำคัญที่สุด คือ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” เพราะ “คน” เป็น ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างชาติ ยุทธศาสตร์ชาติจะเขียนไว้สวยหรูแค่ไหน ถ้าไม่มี “คนคุณภาพ” ทุกอย่างก็ล้มเหลวเหมือนที่ผ่านมาทุกสมัย และคนไทย ๒๐ ปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นคนอย่างไร “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่รอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สูการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”

ต่อมาเป็นการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ และแนวทางการจัดทำแผนแม่บท โดยสรุปได้ดังนี้

๑. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง